

Số: 72/BC-UBND

Sơn Thủy, ngày 24 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO

Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là sự xuất hiện của đại dịch COVID-19 bùng phát, tác động đến mọi mặt của đời sống, từ kinh tế, chính trị, an ninh chiến lược, an ninh xã hội, khoa học công nghệ, quan hệ quốc tế đến mô hình quản trị của mỗi quốc gia. Ở trong nước, diễn ra nhiều sự kiện quan trọng như kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 02/3; ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế lao động 01/5, đặc biệt là diễn ra cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đây là điều kiện để các thế lực thù địch, phản động gia tăng các hoạt động chống phá. Cùng với đó, những khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội do tác động, ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19; thiên tai, hạn hán, mưa lũ... cũng gây thiệt hại lớn ở nhiều vùng, địa phương và tác động không nhỏ đến tình hình ANCT-TTATXH trên toàn quốc và trên địa bàn xã Sơn Thủy.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT:

1. Công tác lãnh chỉ đạo, điều hành

Nắm bắt tình hình thực tiễn, UBND xã đã chỉ đạo lực lượng Công an xã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân, liên tục triển khai các chương trình, kế hoạch, biện pháp tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, kiểm chế sự gia tăng của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Cũng như triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo trong công tác công an của Đảng ủy - UBND xã, về cơ bản trong 6 tháng đầu năm 2021 tình hình trên địa bàn xã được bảo đảm về TTATXH.

a. Công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm:

Công tác phòng, chống các loại tội phạm trên địa bàn xã được triển khai thực hiện với nhiều hình thức như: Tuyên truyền qua Đài Phát thanh xã, thôn, góp phần nâng cao nhận thức trong quản lý, tự bảo vệ tài sản; ý thức cảnh giác trong

việc đấu tranh, phát hiện và tố giác kịp thời những hành vi sai trái và những biểu hiện bất minh của các đối tượng để báo ngay cho cơ quan Công an có biện pháp xử lý kịp thời, tránh để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Thường xuyên chỉ đạo lực lượng Công an làm tốt công tác tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, để mỗi người dân thấy được quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm, từ đó tích cực tham gia vào công tác này.

b. Công tác quản lý hành chính, trật tự xã hội:

Toàn xã có 827 hộ / 3.209 nhân khẩu thường trú, trong đó có 72 nhân khẩu đang tạm trú. UBND xã đã chỉ đạo lực lượng Công an thường xuyên làm tốt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội; đăng ký, quản lý nhân, hộ khẩu trên địa bàn. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính; Đặc biệt là việc thực hiện 2 dự án quan trọng của Bộ Công an đó là dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Sản xuất, cấp, quản lý CCCD. Phối hợp Công an huyện tổ chức 04 ngày làm CCCD, tiếp nhận và giải quyết 2170 hồ sơ.

c. Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc:

- Công tác nắm tình hình an ninh chính trị trên địa bàn:

Thường xuyên quan tâm chỉ đạo lực lượng Công an, Ban chỉ huy Quân sự xã thực hiện tốt công tác nắm tình hình về ANCT-TTATXH trên địa bàn. Qua công tác nắm tình hình hoạt động của các tổ chức, cá nhân vào địa bàn làm việc, liên hệ công tác cơ bản tuân thủ các quy định của pháp luật, đúng theo nội dung đăng ký, chưa phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, nổi lên là tình hình trộm cắp vặt, tình trạng vi phạm luật về giao thông vẫn còn xảy ra (*chủ yếu là lỗi không đội mũ bảo hiểm*); tình trạng đánh bạc trên địa bàn vẫn còn xảy ra, mặc dù lực lượng Công an xã đã tổ chức nhiều đợt tuần tra, mật phục, phối hợp với công an huyện bắt và xử lý.

- Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm:

Được sự quan tâm hướng dẫn của Ban chỉ huy Công an huyện, sự phối hợp của các đội nghiệp vụ thuộc Công an huyện, sự chỉ đạo của Đảng ủy xã. UBND xã đã chỉ đạo Công an xã phối hợp với lực lượng dân quân, chủ động xây dựng các kế hoạch trực, nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đồng thời tổ chức tuần tra, kiểm tra kịp thời phát hiện, ngăn chặn, giải quyết các vụ việc về an ninh trật tự, tệ nạn xã hội xảy ra trên địa bàn như: Đánh bạc, trộm cắp để xử lý theo quy định của pháp luật.

- Phạm pháp hình sự tại địa bàn trong 6 tháng đầu năm 2021 cơ bản được đảm bảo, không xảy ra các vụ phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, chỉ xảy ra 02 vụ cất cắp viễn thông, Công an xã đã báo cáo BCH Công an huyện và phối hợp các đội nghiệp vụ Công an huyện để làm rõ.

- Tội phạm về ma túy: Hiện tại trên địa bàn xã có 05 đối tượng nghi vẫn sử dụng chất ma túy (cỏ Mỹ), Công an xã đã tiến hành test nhanh, nhắc nhở 05/05 đối tượng, răn đe yêu cầu không tàng trữ, mua bán và sử dụng các chất ma túy.

- Lĩnh vực an toàn giao thông: xảy ra 03 vụ tai nạn giao thông gây thương tích 04 người và 01 người tử vong. Công an xã đã tổ chức tuần tra 50 đợt tuần tra và xử lý vi phạm liên quan đến lĩnh vực giao thông tiến hành nhắc nhở 53 trường hợp, xử lý vi phạm hành chính 01 trường hợp vi phạm lỗi đủ tuổi lái xe, thu vào ngân sách **500.000** (*năm trăm nghìn đồng*). Công an xã đã ra quân đảm bảo ATGT tại 02 trường học.

- Lĩnh vực ANTT tại địa bàn luôn được đảm bảo, Công an xã chủ động trong công tác phối hợp, trao đổi thông tin và tuyên truyền pháp luật với các ban ngành, nâng cao nhận thức thực hiện Pháp luật, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội đến từng cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân. Trong 6 tháng đầu năm 2021 công an xã đã ra quân tổ chức 62 lượt tuần tra, 12 lượt tuyên truyền tập thể và 66 lượt truyền truyền cá biệt về thực hiện pháp luật.

- Lĩnh vực quản lý hành chính, nhân hộ khẩu: Công an xã Sơn Thủy đã giải quyết hoàn thành và trả lời 247 thủ tục hành chính cho người dân.

- **Công tác quản lý, giáo dục các đối tượng:** Chỉ đạo Công an xã thực hiện tốt công tác quản lý đối tượng. Hiện đang quản lý 04 đối tượng thi hành án treo tại địa bàn và tiếp nhận 02 trường hợp tù tha về, Các hành vi bạo lực gia đình và tội xâm hại trẻ em không xảy ra.

- Công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn:

Hiện nay, các tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã trên địa bàn cơ bản được bê tông hóa và thông suốt rất thuận tiện cho người tham gia giao thông. Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện A Lưới về việc triển khai, thực hiện Quyết định 1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2007 của Chính phủ về lập lại trật tự hàng lang ATGT đường bộ. UBND xã đã chỉ đạo Công an xã cùng với công chức Địa chính xây dựng xã rà soát những điểm vi phạm hàng lang ATGT trên địa bàn như xây dựng công trình dân sinh, cây xanh, đồ vật liệu xây dựng,... vi phạm hàng lang ATGT dọc tuyến đường Hồ Chí Minh để có biện pháp nhắc nhở xử lý kịp thời, dứt điểm.

Chỉ đạo BCH Công an xã làm tốt công tác tuyên truyền cho người khi tham gia giao thông thì phải đội mũ bảo hiểm; tổ chức tuần tra kiểm soát ATGT xử lý các trường hợp vi phạm, nhằm kiểm chế tai nạn giao thông. Các vụ việc tai nạn giao thông xảy ra, Công an xã đã cử cán bộ kịp thời đến hiện trường, nắm tình hình đưa người bị nạn đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường để báo cáo lên Công an cấp trên kịp thời đến giải quyết, giúp cho công tác xác định dấu vết, dựng lại hiện trường, xác định nạn nhân được nhanh chóng, thuận lợi.

- Công tác xây dựng lực lượng Công an xã trong sạch vững mạnh:

UBND xã luôn quan tâm, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện công tác chuyên môn, công tác củng cố và xây dựng lực lượng Công an được xác định là nhiệm vụ quan trọng. Thường xuyên làm tốt công tác tư tưởng chính trị, gần gũi động viên cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời quan tâm tạo điều kiện cho lực lượng Công an viên bán chuyên trách tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ do Công an huyện tổ chức. Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “*Đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” và 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, nhìn chung mỗi đồng chí từ Công an xã đến công an viên có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là trong nhận thức về tư tưởng, tư cách của người Công an nhân dân khi tiếp xúc, làm việc với nhân dân; giải quyết công việc có liên quan cho người dân tận tình, hướng dẫn đúng quy định pháp luật.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ:

1. Ưu điểm:

UBND xã đã chỉ đạo quyết liệt đối với lực lượng Công an xã trong triển khai thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả. Phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào cuộc tham gia phòng , chống tội phạm và vi phạm pháp luật và đã kiềm chế được các vụ việc xảy ra trên địa bàn xã. Góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT. Tạo môi trường ổn định, phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Nông thôn mới bền vững.

2. Khuyết điểm, hạn chế:

Công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật chưa được thường xuyên. Công tác nắm tình hình, vụ việc xảy ra trên địa bàn đôi lúc chưa kịp thời.

3. Nguyên nhân ưu, khuyết điểm:

- Khách quan: Khối lượng công việc nhiều, lực lượng Công an chính quy còn thiếu; Công an bán chuyên trách còn hạn chế về năng lực và trình độ, một số đồng chí vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chưa dành hết thời gian cho công tác nắm tình hình và xử lý vụ việc xảy ra tại thôn; một bộ phận người dân chưa am hiểu về pháp luật nên việc chấp hành những quy định của nhà nước cũng như của địa phương chưa nghiêm.

- Chủ quan: Một số đồng chí Công an viên bán chuyên trách chưa phát huy hết trách nhiệm trong công việc, nắm tình hình địa bàn chưa kịp thời, thường xuyên.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN ĐẾN:

1. Tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về ANTT.

Xây dựng, củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an, làm nòng cốt cho phong trào quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm.

2. Kiểm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, ma túy, lô đề, cờ bạc... không để xảy ra các điểm nóng về TTATXH. Tăng cường công tác đấu tranh tội phạm thông qua việc tuần tra, truy quét làm trong sạch địa bàn.

3. Tiếp tục chỉ đạo lực lượng Công an xã ký kết với Mặt trận và các Đoàn thể trong công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và phong trào “*Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc*”.

4. Tiếp tục chỉ đạo Công an xã làm tốt công tác kiểm soát địa bàn, kiểm tra tạm trú, tạm vắng; kịp thời phát hiện ngăn chặn các vụ việc liên quan đến ANTT có thể xảy ra. Xây dựng kế hoạch trực các ngày lễ, tết, các sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước và các ngày Lễ của 2 tôn giáo bảo đảm an toàn tuyệt đối. Xử lý dứt điểm các vụ việc xảy ra trên địa bàn, không để xảy ra các điểm nóng phức tạp về ANTT.

5. Chỉ đạo lực lượng Công an thường xuyên tuần tra kiểm soát ATGT trên địa bàn theo Nghị quyết 32/CP của chính phủ để giảm thiểu đến mức thấp nhất về tai nạn giao thông trên địa bàn xã.

Trên đây là báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn xã 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Ủy ban nhân dân xã Sơn Thủy./.

Nơi nhận:

- BCH Công an huyện;
- Ban Thường vụ Đảng ủy;
- TT và các Ban của HĐND xã;
- Các đại biểu HĐND xã;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Lưu: VP, VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**